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Mættir: Skjöldur, Raj, Gunnar 

‐ Undirbúningur fyrir Ársþing TSÍ 2008 er í vinnslu.  Skjöldur óskaði eftir upplýsingum frá Raj og 
Gunnari sem verða sendar við fyrsta tækifæri.  

 

‐ Íslansdmót innanhús gekk vel.  Meiri aðstoð fékkst en oftast áður við mótshaldið og krakkarnir 
hjálpuðu einnig mikið til.  Jósef og Karóla buðu einnig fram aðstoð og hafa jafnvel hugsað sér að 
bjóða sig fram til setu í TSÍ.  Kynningamálin tókust betur til en oft áður þótt auðvitað megi gera 
betur.   Umfjöllun birtist í mörgum fjölmiðlum.  Einng tókst vel til með dómgæslu, 
verðlaunaafhendingu og hófið eftir á.  

 

 

‐ Raj fór yfir ársreikning fyrir ársþingið og er allt að verða tilbúið.  Hagnaður er af starfsemi 
tennissambandsins fyrir síðasta ár.   Raj fór yfir fjárhagsáætlun fyrir árið 2008.  
Starfsmannastyrkurinn verður 1.700 þús. samkvæmt áætlun og er að smá hækka.   Töluvert 
verður um ferðir til útlanda á árinu nú sem áður.  Gunnar vakti þó athygli á að ekki virðist mikið í 
gangi fyrir þá sem eru á aldrinum 14‐18 ára.  Það var endurskoðað og fært til betri vegar.  

 

‐ Raj og Skjöldur ætla að gera skýrslu um ferðina á Evrópuþingið í Kaupmannahöfn nýverið.   Vonir 
eru bundnar við að samstarf við hin norðurlöndin verði aukið og bætt verulega. Sérstaklega hvað 
yngri hópana varðar.  

 

‐ Ekki tókst að ræða ítarlega um væntanlegar tennisferðir í sumar.  Þau mál eru í vinnslu og ætlar 
Raj að fara yfir stöðuna.  Þó er ljóst að heilmikið verður í gangi. M.a. Fed Cup, Davis Cup og Dev. 
Championship fyrir 14 ára og yngri.  

 

‐ Skjöldur mun boða næsta fund en ekki er víst að við þurfum að hittast fyrir ársþingið í næstu 
viku.   

 

Gunnar Þór Finnbjörnsson ritari 

 



 

 

 


